

ชีวิตกว่าจะรู้เตียงสา ตันอ้อ – ปอย แม่ใจยักษ์...แล้วพ่อเล่า?

สัปดาห์ที่ 1 เติลนิวัสส์ หน้า 3 วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2553

ตันอ้อ เป็นหญิงสาวอีกคนที่ผ่านการ ทำแท้ง มาแล้วขณะนี้ทำงานในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง อยู่ระหว่างช่วยกันสร้างฐานะกับแฟน แต่ความหลังก็ยังทรมานใจ เพราะรู้ว่า การเอาเด็กออก เป็นบาปติด ตัวตลอดชีวิต ตอนนี้อายุ 26 ปีแล้ว แต่เมื่อครั้งเยาว์วัยกว่านี้ ชีวิตเหมือนตกรอก

ตันอ้อ ก็เหมือนผู้หญิงจำนวนไม่น้อยที่ตั้งครรภ์แล้วไม่พร้อมจะรับผิชอบเด็กที่จะเกิดตามมา เพราะอายุน้อย และคิดว่าป้องกันได้ เช่น รู้การนับวันไข่สุก การใช้ยาคุมแบบฉุกเฉิน การใช้ถุงยางอนามัย การหลังภายนอกของฝ่ายชาย แต่ความเชื่อที่ว่าป้องกันได้นี้แหละ ทำให้เกิดการตั้งท้องที่ไม่พึงประสงค์ขึ้นมาจนได้

“ไม่เคยคิดว่าชีวิตจะต้องมาทำแท้ง ตัวเองมีโรคประจำตัวเกี่ยวกับเลือดด้วย ตอนท้อง คิดดูแล้ว แฟนไม่สามารถดูแลได้แม้ยังเด็ก วุฒิภาวะก็ไม่พร้อม งานก็ไม่มี กลัวพ่อแม่ คนรอบตัวจะประถาม กลัวว่าโรคเลือดที่เป็นจะมีผลกับลูก ก็ปรึกษากับแฟน แฟนเป็นคนแนะนำให้ไปทำแท้งที่ราชบุรี เสียเงินไป 7,000 บาท” “ไม่คิดจะไปทำแท้งอีกแล้ว เพราะทำครั้งนั้นรู้สึกบาปมากมาย” ตันอ้อพูดหนักแน่น

“อยากให้มีการตั้งกองทุนหรือมูลนิธิที่จะให้คำปรึกษาโดยเฉพาะ ช่วยทั้งแม่และเด็กในท้อง เช่น มีเงินสำหรับช่วยเหลือในการดำรงชีวิตบ้าง ไม่รู้ขอมากไปหรือเปล่า” ตันอ้อบอก

นอกจากนั้น ในส่วนของครอบครัว เธออยากให้ยอมรับและเปิดใจกว้าง เมื่อลูกก้าวพลาดไป ต้องพร้อมหาทางช่วยทั้งด้านจิตใจและไม่ให้ลูกเป็นปัญหาสังคม รวมทั้งสถานศึกษาที่ควรมีส่วนช่วยให้ความรู้ เรื่องเพศศึกษา การป้องกัน การหลีกเลี่ยงมีเพศสัมพันธ์ในวัยที่ไม่สมควร “ไม่อยากให้เปิดทำแท้งเสรี เพราะไม่อยากให้วัยรุ่นมองว่าเป็นเรื่องง่าย ทำได้ถูกกฎหมาย จะกลายเป็นเรื่องปกติ แล้วไม่มีการระมัดระวังตัว”

ตันอ้อให้ความเห็นถึงการทำแท้งที่เพิ่มมากขึ้นจนน่าตกใจว่า คงเพราะศีลธรรมในจิตใจคนไทยแย่ลง วัยรุ่นส่วนใหญ่ไม่รู้จักระวังใจ เธอเคยพลาดมาแล้ว แต่ตอนนี้...”ถ้าพร้อมเมื่อไหร่ก็จะมีลูกแล้ว และจะเลี้ยงดูเขาให้เติบโตอย่างดี” ตันอ้อบอกกับตัวเองและพวกเรา

ขณะที่ “ปอย” พนักงานโรงแรมใหญ่แห่งหนึ่ง อยู่กินกับแฟนปัจจุบันได้หลายปีแล้ว ปอยทำแท้ง เพราะท้องขณะที่ยังตัวเองและแฟนก็เรียนอยู่ ยังไม่มีงานทำ เลี้ยงดูตัวเองยังไม่ได้เลย

“ไปทำแท้งแถวอโศกกับแฟน ไม่มีใครแนะนำ คุณทางเน็ตเสียไป 2,000 บาท มันคือสิ่งที่ผิติดอยู่ แล้ว มาคน มาเด็กบริสุทธิ์ที่ไม่มีความผิอะไร ผิศีลธรรม แต่ในความรู้สึกของคนที่ทำ มันจำเป็นมี เหตุผลที่ต้องทำแบบนั้น ผู้หญิงได้ชื่อว่าเป็นแม่ คงไม่มีแม่คนไหนที่ไม่รักลูกตนเอง แต่มันไม่พร้อม ยังเรียนอยู่ ผู้ชายก็ไม่มีปัญญาเลี้ยงครอบครัวด้วย ก็ต้องตัดสินใจไปเอาลูกออก ไม่ให้เป็นภาระสังคมและไม่อยากให้ทางบ้านเสียใจ”

ปอยฟังพรูคำพูดออกมา เหมือนทำนบกั้นน้ำที่ถูกปิดมานานเธอสารภาพอีกว่า รู้วิธีทำแท้งว่าต้อง กินยาแก้ปวดก่อนทำแท้ง ใช้เครื่องดูดออกมา ต้องขูดมดลูก เป็นต้น ตัวเธอเองคิดว่ามีความรู้ในเรื่องการ ป้องกันพอสมควร แต่ก็ชะล่าใจมาก คิดว่าแก่นอนกันครั้งสองครั้งคงไม่เป็นไร เพราะกินยาคุมกำเนิดไว้ แล้ว แต่เมื่อพลาดหนทางคือ ตัดสินใจทำแท้ง “ผู้ชายมีกิ๊กด้วย ไม่ได้มีแค่เราคนเดียว” ปอยย้อนความหลัง อันเจ็บปวด

ตอนนี้เธอเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้ว อยากมีลูก พร้อมจะมี พร้อมจะเลี้ยงดูลูกที่จะมาเกิด แต่รอมานานพอสมควร ลูกก็ยังไม่มีวิ้วามาเกิดเสียที “อาจเนื่องมาจากการทำแท้งและกินยาคุมกำเนิดมากไป ทำให้ มดลูกแห้ง ไม่ติดลูก” ปอยสรุปด้วยเสียงเศร้าๆ

เมื่อขอความเห็นเรื่องการทำแท้งเสรี ปอยเห็นว่า ต้องกำหนดให้ชัดเจนว่าเสรีนั้นครอบคลุมเนื้อหา อะไรบ้าง การแก้กฎหมายลงโทษผู้ชาย ก็แก้ที่ปลายเหตุอยู่ดี ควรแก้ที่ต้นเหตุคือตัวคน เพราะคนที่อยู่ใน วยเรียนเชื่อว่า ถ้ามีท้องเมื่อไหร่ก็ต้องถูกพักการเรียนหรือถูกไล่ออกทันที ทำให้เด็กอยู่ในสถานที่ไม่กล้า เจริญความจริง อยากให้มองคนที่ไปทำแท้งว่า ปัญหาแท้จริงคืออะไร? “ควรปรับเปลี่ยนความคิดของคน ในสังคมใหม่ ไม่ใช่เอาแต่โทษเด็กอย่างเดียว อยากให้สังคมให้โอกาสกับคนกลุ่มนี้บ้าง”

ปอยยังเห็นว่า เรื่องพื้นฐานครอบครัว ความรู้เรื่องการคุมกำเนิด เรื่องเพศศึกษา การเปิดให้ชาย ูงยงในสถานศึกษา เธอไม่มีอะไรคัดค้าน เพียงแต่ขอให้แก้ที่ต้นเหตุด้วย ทำไมผู้หญิงถึงต้องทำแท้ง? “เพราะผู้หญิงได้ชื่อว่า เป็นแม่ ไม่มีแม่คนไหนไม่รักลูกตัวเอง”

คำพูดปอย เหมือนจะบอกว่า เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นที่ต้องถูกประณาม ไม่พ้นเพศแม่ ทั้ง แม่ใจ ยักษ์ ไจมาร คนใจง่ายรักสนุก ไม่รักกนวลสงวนตัว สารพัดสารเพที่ผู้หญิงจะตกเป็นฝ่ายถูกข่มขืนเหยียด

หากเรายอมรับว่าสังคมเปลี่ยน หนุ่มสาวมีทัศนคติเรื่องเพศเปลี่ยนไป ปัญหาอยู่ที่จะทำอย่างไรให้หนุ่มสาวมีเพศสัมพันธ์อย่างถูกต้อง ปลอดภัย ต้องให้ผู้ชายเป็นฝ่ายป้องกันด้วย มิใช่โยนภาระให้ผู้หญิงฝ่ายเดียว...เช่นปัจจุบัน ทำอย่างไรจะมีทางออกให้ฝ่ายผู้หญิงซึ่งตกเป็นจำเลยสังคม รวมทั้งเด็กที่เกิดจากการตั้งท้องที่ไม่พร้อมด้วย

ผู้ชายที่ทำผู้หญิงท้อง...แล้วไม่รับผิดชอบ

สมควรปล่อยให้ลอยนวล...อีกหรือไม่??.